

Số: /BC-UBND

Hà Bình, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh quý I Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Kính gửi: UBND huyện Hà Trung

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I NĂM 2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xã có nhiều thuận lợi: đời sống Nhân dân, việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo, Nhân dân vui xuân đón Tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, giá xăng dầu tăng cao, kéo theo giá cả thị trường, vật tư, phân bón, thực phẩm, hàng tiêu dùng tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân trong xã, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp trên, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển đạt được kết quả khá, quốc phòng- an ninh được giữ vững.

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về kinh tế

1.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

* Lĩnh vực trồng trọt: Diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân: 263 ha, đạt 100% KH, (trong đó, diện tích cây lúa 250 ha, đạt 100% KH, diện tích cây Ngô, các cây trồng khác 13ha). Chỉ đạo các thôn tiếp tục thực hiện Kế hoạch tích tụ đất đai năm 2023 theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

* Lĩnh vực chăn nuôi, NTTS: Chỉ đạo các thôn tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã. Thống kê đàn gia súc gia cầm tổng số 7794 con trong đó Trâu bò 82 con, lợn 147 con, chó 315 con, gia cầm 7250 con. Tiếp tục chỉ đạo các thôn triển khai tới người chăn nuôi về các điều kiện tái đàn, nhập đàn gia súc, gia cầm và kê khai hoạt động chăn nuôi. Hướng dẫn người nuôi cải tạo ao, ruộng, chuẩn bị các điều kiện cho vụ nuôi mới; theo dõi kiểm soát tình hình dịch bệnh.

* Lĩnh vực lâm nghiệp: Tổ chức phát động tết trồng cây dịp đầu xuân. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực trồng cây, trồng rừng vụ Xuân, đến

nay nhân dân đã trồng được khoảng 6.470 cây gồm các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát tại khuôn viên hộ gia đình và trên khu vực rừng sản xuất.

* *Lĩnh vực thủy lợi, PCTT-TKCN*: Thực hiện tốt công tác điều tiết nước đảm bảo phục vụ cho gieo trồng vụ Chiêm Xuân. Xây dựng Kế hoạch tu sửa, nạo vét các công trình thủy lợi trên địa bàn xã. Chỉ đạo các thôn, kiểm tra hiện trạng các công trình đê điều, thủy lợi trước mùa mưa lũ; kiểm kê, bổ sung vật tư dự trữ cho công tác PCTT-TKCN năm 2023.

1.2. Công nghiệp, xây dựng và giao thông

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn xã. Thực hiện khởi công xây dựng các công trình mới theo đúng quy định. Kiểm tra, đôn đốc các hộ tháo dỡ công trình xây dựng ảnh hưởng HLAGT trên các tuyến đường trục chính của xã thực hiện theo kế hoạch 172, đặc biệt xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác giải tỏa chợ cóc chợ tạm trên địa bàn xã Hà Bình tại 02 khu vực trọng điểm là Đường vào nghĩa trang liệt sỹ huyện Hà Trung và khu vực Chợ công ty Giày VENUS.

1.3. Lĩnh vực xây dựng xã NTM nâng cao và duy trì xã An toàn thực phẩm

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao theo thông báo kết luận của ĐC Bí thư huyện uỷ Hà Trung sau buổi về làm việc với xã về tình hình xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023.

- Thực hiện kiểm tra công tác ATTP dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023 đối với các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm. Kết quả kiểm tra có 30/30 hộ đạt yêu cầu về ATTP, trên địa bàn không có trường hợp nào xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo các chỉ tiêu tiêu chí quy định về xã ATTP theo quyết định 3595 của UBND tỉnh trong 03 năm 2021, 2022, 2023 để UBND tỉnh về kiểm tra duy trì xã ATTP năm 2023

1.4. Tài chính ngân sách

Công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đúng quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ thu chi để quyết toán ngân sách năm 2022 theo quy định. Đã quyết toán ngân sách năm 2022 với phòng tài chính. Tổng thu trong quý là : 9.619.425.697 đồng (Trong đó thu chuyển nguồn năm 2022 sang là : 8.456.501.540 đồng). Tổng chi là : 1.051.906.643 đồng. Đảm bảo chi các khoản lương và phụ cấp, chế độ theo đúng quy định.

1.4. Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 172/KH-UBND ngày 07/12/2020 của UBND huyện về xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè, hợp chợ trái phép, đảm bảo ATGT, đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra các hộ thực hiện giải phóng hành lang về mốc giới theo quy định để nhà thầu thi công công trình rãnh thoát nước vỉa hè theo đúng tiến độ. Phối hợp với huyện đẩy nhanh tiến độ GPMB đường Hà Bình đi Hà Lai, đường Giao thông từ TT huyện Hà Trung đến TT Thị xã Bim Sơn. Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia

đình vi phạm sau thời điểm 01/7/2014 tự giác tháo gỡ theo chỉ thị 06 của BTV huyện ủy về tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý đất công ích, đất nông nghiệp UBND xã quản lý và xử lý vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Hướng dẫn công dân lập hồ sơ cấp đổi, cấp GCN QSD đất ở lần đầu cho các hộ đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định để cấp GCN cho các hộ. Kết quả quý 1 đã hướng dẫn nhân dân lập hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền ra QĐ cấp được 05 GCN QSD đất ở lần đầu cho hộ GD, cá nhân trên địa bàn. Tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thu gom rác thải ở các thôn để Công ty môi trường thu gom về bãi xử lý của huyện. Quản lý giám sát các đơn vị khai thác theo giấy phép đã được cấp của tỉnh.

2. Văn hoá - Xã hội

2.1. Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm nề nếp chuyên môn; tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022 – 2023 phát động thi đua “Dạy tốt - học tốt” để nâng cao chất lượng, thành tích giáo dục năm học 2022-2023.

Trường mầm non: Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chủ đề, trang trí lớp tạo môi trường cho trẻ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức chấm SKKN và nạp SKKN xếp loại A cấp trường về phòng GD&ĐT, kết quả: Tổng số SKKN 15, Loại A: 6, Loại B: 5, Loại C: 4. Kiểm tra dự giờ các nhóm lớp và bếp ăn bán trú theo đúng kế hoạch. 100% các lớp được kiểm tra chuyên đề, kiểm tra nề nếp dạy và học, chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT. Tổ chức thu hồ sơ và báo cáo đối tượng học sinh hưởng kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi, đồ dùng học tập cho HS khuyết tật; miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kì năm học 2022-2023, thẩm định hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học sinh khuyết tật, ăn trưa cho trẻ em mầm non theo qui định. Tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, ủy ban đề đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng mở rộng trường mầm non khu Xuân Áng. Hoàn thiện các loại hồ sơ, các điều kiện để đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch năm 2023 để hoàn thành các chỉ tiêu về GD&ĐT góp phần xây dựng Xã đạt chuẩn NTMNC. Đưa trẻ tham gia tuyển chọn đội tuyển dự thi: Bé với làn điệu dân ca cấp tỉnh năm học 2022-223, kết quả 2 cháu được chọn vào đội tuyển của huyện, trẻ tham gia luyện tập đội tuyển và dự hội thi cấp tỉnh từ ngày 21-24/3/2023.

Trường tiểu học: Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học và HĐGD, nâng cao thành tích giáo dục trong các nhà trường. Tích cực ôn luyện học sinh lớp 5, tham gia dự khảo sát chất lượng giáo dục đại trà; thực hiện tốt chuyên đề nâng cao chất lượng chất các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 (theo CV riêng). Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đảm bảo an toàn giao thông; công tác an ninh, an toàn trường học; phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước, vệ sinh ATTP, văn hóa ứng xử trong trường học. Thi đua “Dạy tốt, học tốt” lập thành tích xuất sắc theo chủ đề năm học 2022-2023, nhất là thi đua nâng cao chất lượng giao lưu HSG cấp huyện. Tham mưu, mời PGD về tư vấn xây dựng, nâng

cấp CSVN; hoàn thiện các loại hồ sơ, các điều kiện để đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch năm 2023 để hoàn thành các chỉ tiêu về GD&ĐT góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Trường THCS: Tổ chức cho HS học tập nghiêm túc theo KH của PGD: Có 23 học sinh tham dự ôn đội tuyển HSG cấp huyện, tham gia thi TDTT cấp huyện đạt 04 giải; 01 em tham gia TDTT cấp tỉnh chưa công bố giải. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã mời PGD về tham vấn đề đầu tư CSVN để đảm bảo trường CQG sau 5 năm. Thực hiện tốt tết trồng cây, liên đội đã tổ chức trồng, chăm sóc, Bồn hoa cây cảnh, tạo môi trường quang cảnh sư phạm xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn. Tổ chức tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52.

2.2. Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về pháp, an toàn thực phẩm, tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ Quốc tại gia đình và trang trí làng xóm dịp tết Nguyên đán. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán, 76 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; Tuyên truyền công tác chăm sóc lúa chiêm xuân năm 2023, Tuyên truyền giờ trái đất năm 2023, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCS HCM 26/3. Hướng dẫn các thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2023. Tham mưu tuyển chọn vận động viên tham gia giải Cầu lông, bóng bàn, quần vợt mừng xuân Quý Mão 2023, giải Việt dã huyện Hà Trung. Kết quả đạt 02 huy chương vàng, 01 HCB, 03 HCD. Khảo sát hiện trạng trung tâm VHTT thôn để nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa. Hướng dẫn các thôn thực hiện các tiêu chí văn hóa nông thôn mới. Phân công nhiệm vụ các thành viên BCD chuyển đổi số và các bộ phận phụ trách tiêu chí, hồ sơ. Đã tuyên truyền được 96 văn bản, 211 lượt phát thanh; Tuyên truyền trực quan 34 cái băng rôn, 2 cờ phướn lớn, 150 hồng kỳ. Thường xuyên tiếp âm đài huyện. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Trang thông tin điện tử xã. Hướng dẫn các di tích thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, phòng chống cháy nổ trong mùa lễ hội xuân.

2.3. Y tế - Dân số KHHGD

Tiếp nhận triển khai và thực hiện chỉ thị, công văn, quyết định và hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Trạm y tế tổ chức tiêm phòng liều tăng cường, liều bổ sung cho công dân theo kế hoạch của TTYT ; Tổng số liều tiêm được 10 liều . Tiêm phòng vacxin TD cho HS lớp 3 là 123 liều. Phối hợp với bệnh viện mắt Bắc trung nam khám 212 trường hợp, điều trị , mổ mắt, cắt mộng là; 15 người. Duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng theo các nội dung “Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã mới đến năm 2030”. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn trong dịp tết Nguyên Đán, vệ sinh môi trường đảm bảo ổn định. Thực hiện đảm bảo an toàn. Tổng kết công tác y tế năm 2022, Tọa đàm kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam , Triển khai kế hoạch y tế năm 2023. Thực hiện truyền thông phòng chống bệnh Lao, Sốt xuất huyết, Thủy đậu và một số bệnh dịch khác. Số

trẻ sinh 15 cháu; Số người tử vong : 13 người ; Số cháu tiêm chủng 57/112 lượt cháu. Trong đó số trẻ tiêm đầy đủ: 15 cháu.

2.4. Văn Hóa – chính sách

Thực hiện quản lý và chi trả chế độ chính sách cho NCC, đối tượng BTXH theo quy định. Tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng là người có công, BTXH, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (Quà Trung ương 257 xuất trị giá 79.500.000 đồng; Quà Tỉnh 260 xuất trị giá 80.100.000 đồng; Quà huyện 35 xuất trị giá 18.200.000 đồng; Quà xã 299 xuất trị giá 37.500.000 đồng; Quà nhà hảo tâm, công ty, doanh nghiệp, nhà chùa trên địa bàn xã 235 xuất trị giá 40.500.000 đồng; Trao 34 xuất quà của Thứ trưởng Bộ xây dựng cho hộ nghèo mỗi xuất 300.000 đồng/xuất. Tổng cả xã trao tặng 1.090 với tổng trị giá 266.000.000 đồng. Phối hợp với Hội người cao tuổi trao 133 xuất quà mừng thọ cho các cụ theo các độ tuổi.

Xây dựng kế hoạch phòng chống ma túy năm 2023. Rà soát, báo cáo liên quan lĩnh vực trẻ em, lao động việc làm, người có công, phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy. Rà soát và lập danh sách các đối tượng đi điều dưỡng năm 2023 Hoàn thiện tiếp nhận 10 hồ sơ mai táng phí, tặng mới đối tượng BTXH mức độ 4, 5 hồ sơ hỗ trợ hỏa táng, 02 hồ sơ mai táng phí đối tượng theo QĐ62, 03 hồ sơ mai táng phí dân công hỏa tuyến, 02 hồ sơ mai táng phí người có công.

2.5. Công tác văn phòng

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, phân công các thành viên UBND, công chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2023. Ban hành các văn bản tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan

2.6. Hoạt động của các Hội đặc thù

Các hội đặc thù hoạt động bình thường, tổ chức tiếp nhận và trao quà cho các đối tượng trong hội có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão. Hội người cao tuổi tổ chức thành công lễ chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi gồm 130 người trong độ tuổi với tổng số tiền và quà trị giá 72.900.000 (trong đó 60.900.000 do nhà ngân sách nhà nước cấp trên đảm bảo, 12.000.000 do ngân sách xã đảm bảo). Cùng cố tổ chức bổ sung thay thế cán bộ BCH chi hội nhân Lý, Đông Trung. Hội Bảo trợ NKT và TMC xã đã trao 10 xuất quà cho các đối tượng TMC và Trẻ em có HCKK mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng, trao nhận đỡ đầu cho 8 trẻ em có HCKK và trẻ em MC trên địa bàn xã trong chương trình “Tết ấm tình thương 2023”. Rà soát Nhu cầu hỗ trợ xe lăn cho NKT, rà soát các đối tượng trẻ mồ côi để báo cáo huyện hội trong tháng 3.

3. Quốc phòng - An ninh, công tác Tư pháp

3.1. Quốc phòng

Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ, cứu sập; nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững, ổn định tình hình trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Quý

Mão năm 2023. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và công tác Quân sự địa phương, công tác DQTV, giáo dục QP-AN năm 2023. Thực hiện đúng quy trình, các bước tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, bàn giao 6 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu huyện giao, tổ chức gặp mặt liên hoan tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2023. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tham gia tập huấn cán bộ ban CHQS xã, thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân cơ động do BCH QS huyện tổ chức, bảo đảm đúng thành phần, chấp hành nghiêm kỷ luật. Kết quả kiểm tra 100% đạt khá giỏi. Tham gia lễ ra quân huấn luyện và Hội thi mô hình học cụ, giáo án huấn luyện đạt kết quả tốt. Tham gia huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm 3 tại xã Hoạt Giang theo kế hoạch

3.2. An ninh

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Quản lý 01 hồ sơ hoãn chấp hành án phạt tù, quản lý 03 hồ sơ án treo. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ quản lý người nghiện, nghi nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã. Lập 01 hồ sơ đưa 01 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, ông an xã tiếp nhận 01 tin báo tố giác tội phạm về tội cố ý gây thương tích tại thôn Ngọc Sơn, đã bàn giao tài liệu, vật chứng chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Về TTATGT: Trong quý đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm 02 người bị thương, làm hỏng 01 xe ô tô, 01 xe máy; xảy ra 01 vụ cháy Ô tô khách làm thiệt hại về tài sản.

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân trong công tác đăng ký, quản lý cư trú, tiếp nhận thông tin tạm trú của công dân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đúng theo quy định của pháp luật.

3.3. Công tác Tư pháp

Xây dựng kế hoạch công tác tư pháp năm 2023; kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực được thực hiện theo quy định của pháp luật; trong 3 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện: Đăng ký khai sinh 18 trường hợp, Đăng ký lại việc sinh 04 trường hợp, khai tử 21 trường hợp, đăng ký kết hôn 07 cặp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 17 trường hợp; chứng thực 110 trường hợp. Duy trì và thực hiện tốt lịch tiếp công dân tại công sở. Trong quý đã tiếp nhận 03 đơn kiến nghị, UBND xã đã trả thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung đơn đề nghị để trả lời, hướng dẫn công dân chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

Vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trên địa bàn xã. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, họp chợ trái phép, vi phạm hành

lang an toàn giao thông vẫn xảy ra chưa được xử lý dứt điểm, đặc biệt là khu vực đường vào nghĩa trang liệt sỹ huyện, trước cổng công ty dày VeNus. Công tác phối hợp với các phòng ban về GPMB các dự án đường Bình Lai và đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung đến trung tâm thị xã Bim Sơn và 01 số dự án còn chậm theo kế hoạch. Thực hiện Kế hoạch 180/KH-UBND ngày 14/10/2021 còn chậm so với yêu cầu đề ra, nhất là việc xử lý vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

2. Nguyên nhân: Những hạn chế trên do cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng chủ yếu vẫn là những nguyên nhân chủ quan đó là

Sự phối hợp giữa các công chức chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ và các thôn trong giải quyết nhiệm vụ có lúc thiếu đồng bộ. Công tác tham mưu, của công chức chuyên môn chưa cụ thể, chưa sâu sát, chưa có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa thường xuyên đến người dân, do đó nhận thức về pháp luật một bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế dẫn đến việc chấp hành pháp luật không đúng.

Phần thứ 2

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của 3 tháng đầu năm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, phối kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND huyện, triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2023 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và Chương trình công tác năm 2023 của UBND xã. Tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Chiêm Xuân. BCĐ sản xuất thường xuyên theo dõi, kiểm tra đồng ruộng hàng tuần để tham mưu chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn Nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu. Chỉ đạo hướng dẫn các thôn thực hiện chuyển dịch cơ cấu giống, áp dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy, thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp; tiếp tục thực hiện Kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã. Triển khai Kế hoạch phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM nâng cao năm 2023.

Tập trung chỉ đạo các thôn thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là Cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trâu, bò, không để dịch bệnh tái phát trên địa bàn xã; tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023; thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo công tác trồng rừng năm 2023 ; hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR mùa nắng nóng.

Chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão, phòng chống hạn, thực hiện nạo vét các trục tiêu chính, các cống tiêu, trạm bơm. Chỉ đạo các thôn thực hiện công tác thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất và PCTT-TKCN, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; tu sửa, thi công các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và PCLB, xây dựng phương án, chuẩn bị vật tư dự trữ trong PCTT-TKCN năm 2023.

2. Sản xuất công nghiệp và xây dựng

Tiếp tục hoàn thiện các công trình đầu tư xây dựng chưa hoàn thành; Tham mưu xin chủ trương đầu tư hạ tầng cho các dự án theo kế hoạch thực hiện năm 2023.

Hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng cho các hộ có nhu cầu tại các khu vực bắt buộc phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Tiếp tục đấu mới HD GPMB huyện hoàn thành việc GPMB đường Hà Bình đi Hà Lai, đường GT từ trung tâm huyện Hà Trung đến trung tâm thị xã Bỉm sơn và các dự án trên địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức thực hiện đợt cao điểm về xử lý giải tỏa hành lang, vỉa hè, hạp chợ trái phép; đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5.

3. Thương mại - Dịch vụ

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chống đầu cơ, buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn xã.

4. Quản lý tài chính - kế hoạch

Tăng cường các biện pháp nhằm tăng thu NS trên địa bàn xã, kiểm soát chi theo đúng quy định của pháp luật. Quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu tại xã, xây dựng và thực hiện tốt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thực hiện lập phương án thu sản thầu, phương án vụ 5/2023 để thu trong quý 2/2023. Thanh toán tiền lương, chi hoạt động thường xuyên theo quy định để đảm bảo hoạt động của các bộ phận. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch thành lập mới doanh nghiệp năm 2023.

5. Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Phối hợp các ban ngành đoàn thể thực hiện tháng ATGT, giải phóng lấn chiếm lòng lề đường, hạp chợ trái phép. Kiểm tra, đôn đốc các hộ tháo dỡ công trình XD ảnh hưởng HLAGT và chợ cóc chợ tạm theo kế hoạch của huyện. Tiếp tục thực hiện các bước để xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp theo chỉ thị 06-CT/HU của BTV huyện ủy Hà Trung. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

6. Nông thôn mới nâng cao và xã ATTP

Tập trung chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu thực hiện các tiêu chí xã ATTP nâng cao theo lộ trình kế hoạch được giao.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo VS ATTP, tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong tháng hành động năm 2023.

7. Giáo dục và Đào tạo

Tập trung chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt chương trình học kỳ II, năm học 2022 - 2023 theo kế hoạch của huyện; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục củng cố mô hình hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. Chỉ đạo các đơn vị trường học làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; nâng cao hiệu quả tham mưu cho chính quyền địa phương bổ sung CSVC, thiết bị dạy học; chuẩn bị tốt các điều kiện đạt trường chuẩn mức độ 1, mức độ 2.

8. Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật, các hoạt động của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp như tình hình sâu bệnh, cách phòng, trị; hướng dẫn cách chăm sóc lúa chiêm xuân; an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác an toàn thực phẩm; Tuyên truyền kỷ niệm chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5, ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tuyên truyền phong trào xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa, gia đình văn hóa. Tiếp tục hướng dẫn các thôn xây dựng và hoàn thành các tiêu chí văn hóa theo quy định.

Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng để tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia học tập các lớp bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế. Tổ chức thu thập thông tin về gia đình 6 tháng đầu năm. Tham mưu cho UBND xã hoàn thành các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao: tu sửa sân vận động, lắp đặt dụng cụ TDTT, bố trí các phòng chức năng của Trung tâm VHTT xã.

Tiếp tục hướng dẫn và tham mưu đôn đốc các thôn thực hiện tiêu chí NTM

9. Y tế - Dân số KHHGD

Tuyên truyền, tư vấn cho nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 dịch bệnh theo mùa; SXH, Cúm... Nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch. Hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng. Tuyên truyền và thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong tháng hành động. Chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch sốt xuất huyết, sốt rét, các dịch bệnh mùa hè khác. Tiếp tục duy trì các hoạt động theo “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến 2023”. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trong giai đoạn mới. Điều tra, theo dõi, quản lý các bệnh mạn tính không lây tại cộng đồng. Thực hiện tốt công tác Khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

10. Văn Hóa – chính sách

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; tư vấn, giới thiệu giải quyết việc làm mới cho người lao động. Xây dựng Phương án cập nhật thông tin, điều tra cung – cầu lao động; kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về vệ sinh, an toàn lao động năm 2023. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình an toàn vệ sinh lao

động giai đoạn 2021-2025. Tổng hợp số liệu tiêu chí nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023. Xây dựng kế hoạch dự án phòng chống đuối nước năm 2023. Theo dõi các đối tượng tăng giảm trong tháng, tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2023; tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.

11. Công tác Văn phòng

Tiếp tục rà soát, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức năm 2023. Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã năm 2023. Báo cáo cải cách hành chính quý II/2023. Chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và những nội dung có liên quan đến công tác tôn giáo trên địa bàn.

12. Quốc phòng

Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, phối hợp xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, không để tồn đọng các vấn đề phức tạp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lụt, cháy rừng; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình quốc phòng trên địa bàn huyện.

Nâng cao chất lượng hoạt động, khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang nhất là trong dịp giỗ tổ Hùng Vương, Kỷ niệm 30/4, Quốc tế lao động 01/5, Rà soát, kiện toàn lực lượng Dân quân đúng quy định, phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng CA, DQ trong việc tuân tra giữ vững ổn định chính trị, Trật tự ATXH trên địa bàn xã. Tham gia các hoạt động PCTT, TKCN chủ động có hiệu quả. Quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Huấn luyện cho các lực lượng dân quân xã theo quy định, bảo đảm chất lượng. Tổ chức phúc tra đăng ký cho LL DBĐV, nam công dân trong độ tuổi 17, công dân SSNN, công dân trong độ tuổi DQ. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2023, công tác tuyển quân năm 2024. Thực hiện tốt, có hiệu quả chế độ chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm cho các đối tượng được hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, và các hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 49 và các chế độ chính sách mới theo Nghị định 131, Thông tư 50 cho các đối tượng theo quy định, bảo đảm đầy đủ chính xác.

13. An ninh

Nắm chắc tình hình hoạt động về tôn giáo trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương; tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật. Thực hiện tốt các Kế hoạch, Phương án về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tín dụng đen, tội phạm cố ý gây thương tích, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Tăng cường công tác điều tra phá án, giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH, đảm bảo ANTT.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc với nội dung trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10, Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về “*xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT*”; củng cố các mô hình tự quản ở cơ sở; xây dựng khu dân cư xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “*An toàn về ANTT*” theo quy định của Bộ Công an. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế và giảm thiểu TNGT, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, họp chợ trái phép.

14. Tư pháp

Tiếp tục tập trung tuyên truyền các văn bản mới ban hành, đăng tải đầy đủ thông tin văn bản lên trang thông tin điện tử của xã. Thực hiện tốt công tác chứng thực cấp bản sao theo đúng quy định của Nghị định 23/2015/ NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. Thực hiện tốt Luật Hộ tịch, Nghị định 123/NĐ-CP; Thông tư 15/TT-BTP, thông tư 04/2020. Đăng ký và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đúng quy định

Phần thứ 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023 các ban, ngành, các thôn chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo; MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (để bc);
- TTr. ĐU, TTr. HĐND xã (để bc);
- Các thôn;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Đô